

BÁO CÁO
**Kết quả triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021
trên địa bàn huyện Ninh Phước**

Tiếp nhận Công văn số 677/TTT-GSKT ngày 15/12/2020 của Thanh tra tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 2142/TTCP-PC ngày 07/12/2020 của Thanh tra Chính phủ, nay Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước Báo cáo kết quả triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn huyện với những nội dung sau:

I. Kết quả triển khai thực hiện Đề án

1. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Đề án trong năm 2019, 2020

Thực hiện Kế hoạch số 4071/KH-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 09/10/2019 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện Ninh Phước; Công văn số 234/UBND-NC ngày 05/02/2020 về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Công văn số 565/UBND-NC ngày 28/02/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Ninh Phước; Công văn số 592/UBND-NC ngày 02/03/2020 về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; Công văn số 1272/UBND-NC ngày 10/04/2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

Ngoài ra, để triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Ủy ban nhân dân huyện còn bám sát các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng như sau: Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 3008/KH-UBND ngày 15/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện có hiệu

quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Việc lựa chọn mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

Trên cơ sở Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, Ủy ban nhân dân huyện về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp Thanh tra huyện và các đơn vị liên quan chọn thị trấn Phước Dân làm điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong năm 2020, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo hoàn thành mục tiêu Đề án đề ra. Tuy nhiên, trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chưa tổ chức hội nghị tuyên truyền theo kế hoạch đã đề ra (sẽ tổ chức trong thời gian tới).

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện các nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng như: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp phòng, chống tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng; quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công khai, minh bạch thông tin về các trình tự, thủ tục hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên.

Các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng được phổ biến trong các cuộc họp giao ban, họp chi bộ, Đảng bộ, hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm của các cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong các cuộc kiểm tra, thanh tra; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn; đồng thời đăng tải các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử của huyện.

3. Các hoạt động triển khai khác thực hiện Đề án

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch và mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng hòa giải viên của 66 tổ hòa giải với thành phần tham gia gần 121 hòa giải viên tham dự; nội dung truyền đạt về Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật khiếu nại năm 2011, Luật tố cáo năm 2018, Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật cho 159 cán bộ, công

chức, viên chức và người lao động trong ngành giáo dục (*Đính kèm theo phụ lục*). Ngoài ra, các ban, ngành và địa phương lồng ghép đưa nội dung về phòng, chống tham nhũng vào tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật Việt Nam (09/11) hàng năm.

II. Đánh giá chung

1. Thuận lợi

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm 2020; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý hành vi tham nhũng, tham nhũng vặt, hành vi tiêu cực, gây phiền hà, những nhiễu tổ chức, cá nhân.

2. Khó khăn

Trong năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 công tác tuyên truyền, PBGDPL có sự hạn chế nhất định, do đó việc triển khai sâu rộng nội dung văn bản pháp luật mới gặp không ít khó khăn, nên việc triển khai Đề án cũng chưa được sâu rộng, chưa tổ chức được các hội nghị triển khai.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn huyện Ninh Phước/.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- TT. Huyện ủy;
- CT và PCT (NC) UBND huyện;
- Lưu: VT, Thanh tra huyện.


**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguy
Bạch Văn Nguyên

Phụ lục

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
 (Kèm theo Báo cáo số **692**/BC-UBND ngày **21** tháng 12 năm 2020
 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước)



STT	Cơ quan, đơn vị	Số hội nghị/cuộc/lớp	Số người được tuyên truyền	Số lượng tài liệu đã phát hành (chia theo loại tài liệu)	Kinh phí tài liệu
1	UBND huyện Ninh Phước	02	280	280	
	Tổng số	02	280	280	